



# จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวรายวัน  
Newsletter

ฉบับที่ 28 ปีที่ 12 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

## ร่วมส่งบทความวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็นวารสารที่ได้ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2)

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://mult.chandra.ac.th/cw/graduate/> หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณณตยา และคุณเดือนใจ โทร.0 2513 6968 หรือเบอร์ภายในต่อ 1901

## ฟังทางนี้!!!

### สอบปลายภาคแล้วนะ

ฟังทางนี้!!! มาถึงแล้วสำหรับฤดูกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 โดยจะเริ่มสอบวันที่ 6 - 18 ธ.ค. 60

รอช้าไม่ได้แล้วนะคะ!!! อ่านหนังสือ และเตรียมหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบให้พร้อม เพราะในวันสอบน้อง ๆ มักลืมนำบัตรนักศึกษามา บ้างก็บัตรหาย หรือยังไม่ได้ทำ!!!

น้อง ๆ คนไหนที่ลืมนำบัตรนักศึกษาให้ไปติดต่อขอใบแทนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และอย่าลืมแต่งกายนักศึกษาให้ถูกระเบียบนะคะ ไม่เช่นนั้นน้อง ๆ จะไม่ได้รับบริการเป็นแน่!!!

...ถ้าเข้าห้องสอบไม่ได้ อย่าท้าวไม่เตือนกันนะจ๊ะ...!!!



## นำเสนอผลงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานหลังจากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรมแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ ณ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

## รณรงค์ “ลดการมาสาย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รณรงค์วิธีลดการมาเรียนสายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนสาย พร้อมและวิธีลดการมาสาย ดังนี้

- 1.เข้านอนไม่เกิน 5 ทุ่ม จะได้พักผ่อนได้เพียงพอ
- 2.ตื่นนอนก่อนเวลา เพื่อมีเวลาเดินทางมากขึ้น
- 3.รู้จักแบ่งเวลาและให้ความสำคัญกับการจัดการตนเอง
- 4.เผื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝนตก
- 5.เมื่อเดินทางถึงควรเข้าห้องเรียนทันทีโดยไม่รอผู้อื่น

## ประกาศ!!!

### จองชุดครุยบัณฑิต



มหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดการรับจองชุดครุยสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ต้องการจองชุดครุย ได้ที่งานการเงิน กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://www.op.chandra.ac.th/pr/index.php/home>